
sþ. 931. Fyrirspurn [512. mál]
til fjármálaráðherra um innheimtu söluskatts.

Frá Stefáni Guðmundssyni.

1. Hvað veldur því að fjármálaráðherra hefur ekki enn gefið út reglugerð um sérstaka
innsiglaða afgreiðslukassa í verslunum?

2. Hver eru skil verslana á söluskatti fyrstu þrjá mánuði þessa árs í samanburði við sl. ár?
3. Hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar af hálfu þess opinbera til að sporna við svokallaðri

"svartri atvinnustarfsemi"?


